

## **Xâm Lãng và phản quốc**

---

Cùng với những lời cảnh báo của TS Mai Thanh Truyết, GS Trần Gia Phụng, LS Nguyễn Hữu Thống trong mấy tuần lễ qua về việc Tàu-cộng âm mưu di dân của chúng sang VN, lấn đất, chiếm biển, cướp tài nguyên, thành lập tổ chức bù nhìn Cham để chia cắt VN --- do sự tích cực tiếp tay phục dịch của đảng cướp Việt-gian cộng-sản(vgcs) --- nay có thêm nhiều viên chức của chúng ở trong nước tiết lộ theo 2 bản tin mới nhất dưới đây:

### **1. Nội dung bản tin ngày 20.03.09 của đài RFI**

[http://www.rfi.fr/actuvi/articles/111/article\\_3007.asp](http://www.rfi.fr/actuvi/articles/111/article_3007.asp):

Theo báo chí trong nước, các nhà thầu Trung Quốc đang giành được rất nhiều công trình trọng điểm về điện, xi măng, hóa chất và thường đem theo công nhân, thiết bị sang Việt Nam. Tờ Tuổi Trẻ hôm nay trích lời chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam Trần Ngọc Hùng cho biết là rất nhiều dự án lớn trong ngành xây dựng khi đem ra đấu thầu đã rơi vào tay nhà thầu nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc.

Ông Trần Ngọc Hùng tuyên bố như trên tại buổi tọa đàm ngày 27.03.09 bàn về chính sách kích cầu trong khu vực xây dựng. Theo lời ông Hùng, các nhà thầu Trung Quốc đang thắng thầu rất nhiều công trình trọng điểm về điện, xi măng, hóa chất và điều đáng ngại hơn cả là các nhà thầu Trung Quốc thường đem theo hàng ngàn công nhân và đem cả thiết bị của họ sang, trong khi những thiết bị đó Việt Nam hoàn toàn có thể sản xuất được.

Tờ Tuổi Trẻ trích lời một quan chức cho biết là chỉ riêng công trình xây dựng nhà máy nhiệt điện ở Quảng Ninh đã sử dụng 2000 công nhân Trung Quốc. Theo báo Tuổi Trẻ, hàng chục ngàn công nhân Trung Quốc hiện đang làm việc ở Việt Nam trong các dự án nói trên.

Xin nhắc lại là trong thời gian qua, nhiều nhà trí thức và nhà khoa học ở Việt Nam đã cực lực phản đối dự án của chính phủ cho phép các công ty Trung Quốc khai thác bauxit ở Tây Nguyên, vì họ cho rằng dự án này đe dọa đến an ninh quốc phòng và môi trường.

Theo lời tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn, một cán bộ của Tập đoàn Than và Khoáng sản, tức là tập đoàn đã chọn nhà thầu Trung Quốc, nếu đấu thầu một cách minh bạch, đúng luật và với tiêu chí là lợi ích tối đa lâu dài của đất nước, thì không một nhà thầu nào của Trung Quốc có thể thắng thầu trong bất cứ dự án bauxit.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn còn khẳng định, để chọn được nhà thầu Trung Quốc, Tập đoàn Than và Khoáng sản đã hạ rất thấp các tiêu chuẩn trong đấu thầu và như vậy là đã chọn công nghệ rất lạc hậu, nguy hại cho môi trường, công nghệ mà ngay chính Trung Quốc đã từ bỏ.

### **2. Bài viết trên Trang**

<http://www.congdongnguoviet.fr/DienDan/0903TCThucHienKeHoachH.htm>

Trung Cộng đã thực hiện kế hoạch di dân chính thức sang Việt ả am.

Phoả ang 29 Mars 2009

Vũ Hoài ả am.

Bắc Kinh đã không còn âm thầm cho dân di cư đến Việt ả am như trước nữa. ả ay họ đã công khai ồ ạt đưa dân tới Việt ả am một lúc hàng vạn công nhân bằng phương tiện đấu thầu về những công trình lớn tại Việt ả am về điện, xây cát, xi-măng, hóa chất v.v...

Sự kiện đó đã bị chống đối khéo léo bởi báo Tuổi Trẻ bằng những lời lẽ rất ư là hữu lý của nhà báo Cam Văn Kinh như sau :

ả hiều dự án lớn trong ngành xây dựng: Đa số nhà thầu ngoại trúng thầu

Hàng vạn công nhân Trung Quốc đã vào Vả

TT(Hà ả ội)- ả gày 27-3, Tổng hội Xây dựng Vả tổ chức buổi tọa đàm về kích cầu trong xây

dựng. Thực trạng lớn nhất được đưa ra tại buổi tọa đàm là rất nhiều dự án lớn đã triển khai nhưng hàng hóa V& không thể tiêu thụ được vì trúng thầu là các nhà thầu ngoại quốc, chủ yếu là Trung Quốc...

Chủ trương kích cầu xây dựng là đúng, nhưng ông Trần ả gọc Hùng - chủ tịch Tổng hội Xây dựng V& - khẳng định các nhà thầu V& đang rất lo vì thực tế cho thấy các dự án lớn khi đem ra đấu thầu hầu như đều rơi vào tay các nhà thầu nước ngoài. Ông Hùng cho biết các nhà thầu Trung Quốc đang thắng thầu rất nhiều công trình trọng điểm về điện, xi măng, hóa chất...

“Đáng quan tâm là các nhà thầu Trung Quốc thường đem theo hàng ngàn công nhân và đem cả thiết bị của họ sang, trong khi những thiết bị đó V& hoàn toàn có thể sản xuất được”...

Đặc trưng của nhà thầu Trung Quốc, theo ông Huynh, là họ không thuê nhân công V& mà đem người sang, có thể bằng cả đường du lịch rồi ở lại. “Một số loại vật liệu Trung Quốc được đem qua Thái Lan rồi vòng vào V&. Máy móc thiết bị không nhập riêng được thì họ lắp sẵn rồi đem cả sang. Tôi có thăm một nhà máy xi măng do nhà thầu Trung Quốc làm, đến cái bệ xỏm toilet họ cũng không dùng hàng V& mà mua hàng Trung Quốc” - ông Huynh nói.

Ông Trần Hồng Mai - viện phó Viện Kinh tế xây dựng - góp thêm một thực trạng khi cho biết có thể các nhà thầu Trung Quốc nhận được nhiều hỗ trợ từ phía nước họ, kể cả chính sách thuế, nên giảm mạnh giá bỏ thầu. Vì vậy, họ thường nắm phần thắng khi đấu thầu. ả ên các công trình lớn như Đạm Cà Mau, nhà máy điện ở Hải Phòng, khi xây dựng lúc nào cũng có hàng ngàn công nhân Trung Quốc...

Cùng lo ngại như ông Trần Văn Huynh “nếu các công trình lớn đều vào các nhà thầu ngoại sẽ dần triệt tiêu nội lực”, nhiều chuyên gia đề nghị nên có chính sách cụ thể để giúp các doanh nghiệp xây dựng trong nước. Ông Huynh phân tích: “Giá thầu rẻ nhưng chất lượng không cao chưa chắc đã là rẻ, không nên tư duy cứ giá thấp là trúng thầu”. Ông Trần Hồng Mai viện dẫn Luật đấu thầu đã quy định phải ưu tiên doanh nghiệp V& nhưng nhiều chủ đầu tư V& lại “quên” điều này. Ông Mai cho rằng ả hà nước cần có chính sách để “nhắc” các chủ đầu tư. Chắc hẳn quý vị đọc báo trong nước đã không quên việc mới đây, nhà cầm quyền CSV& đã cảnh cáo sự đi khỏi lẩn ranh đã được định sẵn cho những người làm báo ở Việt ả am bằng cách bắt giam và đui việc với nhiều tờ báo. ả hưng sự dọa nạt đó đã không làm suy giảm tinh thần yêu tự do và yêu sự thật cùng lẽ công bằng. Bài báo trên đây là một bằng chứng hùng hồn tố cáo CSV& đã hèn nhát trước đòi hỏi của quan Thầy TC.

Bài báo trên đây cũng đã đánh động lòng yêu nước của đông bào thâm lặng. Không những vậy, nó cho chúng ta thấy chỉ có những ai có lòng lang dạ sói thì mới dành quyền ưu tiên cho những nhà thầu người ngoại quốc được mang cả công nhân của họ sang Việt ả am làm việc. Vì làm như vậy là tạo cơ hội cho ngoại nhân khinh thường người Việt ả am và tạo thêm cảnh thất nghiệp cho công nhân Việt ả am trong tình thế khó khăn hiện thời.

Không nói ra, chúng ta cũng thừa hiểu là ở Việt ả am luật pháp không được áp dụng đúng đắn. ả hà cầm quyền muốn cho ai trúng thầu thì người đó trúng. Cho nên, việc hàng loạt người Hoa trúng thầu là một việc rất dễ hiểu do nơi chủ trương của nhà cầm quyền CSV& đã thân phục Bắc Kinh.

Theo sự nghiên cứu của chúng tôi. Đây là chiến lược cài người và đồngg hóa của CSTQ. Vì lương của một công nhân Trung Quốc nhiều gấp ba lần một chuyên viên Việt ả am cùng làm tại một sở. Với số lương như thế, chẳng cần chính phủ CSTQ hỗ trợ thì một công nhân với số lương, gấp đôi hay gấp ba một kỹ sư Việt ả am. Một công nhân người Hoa thừa sức lấy một cô vợ Việt ả am trong lúc hoàn cảnh ở Việt ả am kinh tế khó khăn, vật giá leo thang ..... là một nhược điểm của những phụ nữ nghèo, ít học ở các miền quê.

Cứ như tình hình kinh tế hiện nay, trên toàn thế giới phải thắt lưng buộc bụng vì kinh tế đi xuống. Trung Quốc là chủ nhân của các trái phiếu Mỹ nhiều nhất thế giới. CSTQ đang lo ngại Mỹ sẽ hạ giá đồng đô-la xuống. ả ếu Mỹ làm như vậy thực thì quả nhiên CSTQ sẽ bị thiệt hại rất nhiều nên CSTQ đã có kế hoạch mang tiền đầu tư vào Việt ả am. Riêng ở Việt ả am, có đến 75% các nhà đầu tư ngoại quốc đã rút khỏi Việt ả am. ả ên CSV& lo ngại nếu kinh tế đi xuống quá thì sẽ liên quan dây chuyền đến vấn đề xã hội và an ninh liên quan đến chế độ.

Phản bị áp lực của quanThầy Bắc Kinh nên Bắc Kinh cho người Hoa cái quyền ưu tiên ở đất An-ả am đô hộ phủ.

Rồi đây, Bắc Kinh sẽ dùng chiến thuật “Cài răng lược” trong kế hoạch thôn tính Việt ả am lâu dài thì con cháu: Lê Chiêu Thống cũng phải bó tay quy hàng. ả hất là họ không có sáng kiến, thiếu năng lực và với một tinh thần uơ hèn sẵn có.

Chúng ta tin vào tiến trình lịch sử khi đất nước lâm nguy thì toàn dân đoàn kết và anh hùng Dân Tộc sẽ đứng lên giúp nước như lịch sử đã viết lên điều đó. Từ Hai Bà Trưng, ả gô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. Vũ Hoài ả am.